



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ๕๕๒๑๐

ที่ นน ๑๑๓๓/๕๙๒

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานของปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันติสุข

เรียน สาธารณสุขอำเภอสันติสุข

เรื่องเดิม

ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดแผนที่ ๑๑ การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ โครงการที่ ๓๓ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส กำหนดเป็นตัวชี้วัดร้อยละของหน่วยงานในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ค่าเป้าหมายร้อยละ ๙๔ สิ้นสุดในไตรมาสที่ ๔) ซึ่งในการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT) ซึ่งในข้อคำถามที่ MOIT ๑ หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกำหนดมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อพิจารณา

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันติสุข ได้ดำเนินการติดตามการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันติสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันติสุข ได้ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานหน่วยงานได้มีการปรับปรุงข้อมูลข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันเสมอโดยมีการกำกับติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันติสุข ขอเรียนว่าไม่พบปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน แต่ได้มีมาตรการแนวทางการป้องกันปัญหา อุปสรรค ดังนี้

๑. การเผยแพร่ข้อมูลของกลุ่มงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันติสุข จะต้องได้รับการอนุมัติรับรองจากสาธารณสุขอำเภอสันติสุข ก่อนทุกครั้ง

๒. เมื่อได้รับการอนุมัติรับรองจากสาธารณสุขอำเภอสันติสุขแล้วให้แนบรายละเอียดการเผยแพร่ข้อมูลจัดส่งไฟล์ข้อมูล เพื่อส่งต่อให้ผู้รับผิดชอบในการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ดำเนินการต่อไป

๓. ข้อมูลข่าวสารต้องใช้คำอธิบาย/คำบรรยายเนื้อหาที่มีความถูกต้อง และความเหมาะสม ข้อความ และรูปภาพประกอบที่นำมาใช้จะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หากจำเป็นต้องนำมาเผยแพร่ให้ระบุแหล่งที่มาข้อมูลอ้างอิง และต้องไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออนุมัตินำรายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน <http://santisukweb.ddns.net:๘๑/sdoc๑/index.php?year=๒๕๖๗>

ทราบ/อนุมัติ

(นายนิคม สุนทร)

สาธารณสุขอำเภอสันติสุข

(นางนฤมล ตาทิพย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี